

Số: /STNMT-CCQLĐĐ

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2023

V/v lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua biện pháp và mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Công văn số 1645/UBND-KT ngày 28/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua biện pháp và mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo đề cương chi tiết Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng về biện pháp và mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung dự thảo nêu trên để giúp Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện dự thảo và gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường **trước ngày 21/11/2023** để tổng hợp; sau thời gian nêu trên nếu cơ quan, đơn vị không có ý kiến được xem như thống nhất với các nội dung dự thảo.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải các nội dung dự thảo nêu trên lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý.

(Đính kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo đề cương chi tiết Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng).

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP sở, CCQLĐĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**